

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2024

Sáng ngày 04/11/2024, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức lễ phát động Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên và hơn 800 em học sinh trường THCS Phúc Lợi.



Tiết mục văn nghệ của Chi đoàn giáo viên trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Pháp luật là nền tảng của mọi hoạt động trong xã hội. Pháp luật không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân, tổ chức mà còn là công cụ quan trọng để duy trì trật tự, kỉ cương và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 09/11 là ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua - Hiến pháp 1946. Ngày 09/11 hằng năm cũng được chọn là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, góp phần thực hiện tuyên truyền khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”. Qua đó tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân

dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng xã hội Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mở đầu Lễ phát động, đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn đã phát biểu khai mạc hưởng ứng pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bài phát biểu, đồng chí nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 là một ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của toàn dân. Ngày Pháp luật không chỉ là dịp để chúng ta nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau cam kết tiếp tục nỗ lực vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây cũng là một dịp quan trọng để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể Nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn phát biểu khai mạc trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đại diện các giáo viên trong trường, cô giáo Đinh Thị Phượng Hoa đã phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong

bài hướng ứng, cô giáo đã khẳng định, tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường THCS Phúc Lợi sẽ luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật của nhà nước.



Đại diện giáo viên phát biểu hướng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thay mặt cho hơn 800 học sinh trong trường, em Nguyễn Thị Phương Thảo – học sinh lớp 7A2 cũng xin hứa không ngừng học tập rèn luyện đạo đức và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.



Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trong buổi lễ phát động hưởng ứng, các em học sinh còn được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam thông qua phần thi Rung chuông vàng. Dưới sự dẫn dắt của cô tổng phụ trách, các em học sinh trong trường đã tham gia trả lời câu hỏi một cách nhiệt tình và sôi nổi, qua đó cũng thể hiện sự hiểu biết của các em về pháp luật.



Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Sơn trao phần thưởng cho học sinh giành chiến thắng trong phần thi Rung chuông vàng

Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức với mục đích phổ biến về nội dung, ý nghĩa của Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tuyên truyền các văn bản pháp luật, phổ biến và nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường. Sau buổi lễ phát động, các em học trong trường sẽ tiếp tục được tuyên truyền thực hiện pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú như tổ chức chương trình phát thanh phổ biến kiến thức pháp luật vào giờ ra chơi; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu an toàn giao thông, bạo lực học đường, ma túy; lồng ghép thông tin pháp luật vào các bài giảng trên lớp...



*Phân tuyên truyền điểm sách pháp luật của học sinh
trong Lễ phát động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

Luôn nêu cao tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, thầy và trò trường THCS Phúc Lợi sẽ tiếp tục thực hiện những việc làm thiết thực để hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng đến tất cả mọi người.